

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

- “สปท. เล็งพิจารณาแก้ระบบติดตามตัวผู้ต้องหา” จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ไทยโพสต์
- “พระองค์ภาฯ ปาฐกถาเวทีอาเซียนเข้าถึงความยุติธรรมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” จากหนังสือพิมพ์มติชน

Source :

สยามรัฐ

Date : 11 พ.ย. 2559 Page :

2

No :

## สปท.เลือกพิจารณากระบวนติดตามตัวผู้ต้องหา

2 รัฐสภา : พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ โฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการ(กมธ.)วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) ว่า การประชุม สปท. ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ จะพิจารณารายงานการปฏิรูปสำคัญ 2 เรื่อง ที่คณะกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เป็นผู้เสนอให้แก้ไขปรับปรุง คือ 1. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring :EM) ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... และ 2.ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยระบบการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการทางยุติธรรม พ.ศ....

สำหรับ พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ เกี่ยวข้องกับการนำอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดมาใช้ควบคุม ตรวจสอบ จำกัดการเดินทาง บริเวณ หรืออาณาเขตของบุคคล ใช้กับการกักขัง การกำหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัย เสนอให้มีคณะกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทำหน้าที่เสนอนโยบาย ส่งเสริมการใช้และพัฒนากระบวนการติดตามตัว มาตรฐานอุปกรณ์ ตลอดจนกลไกการปฏิบัติงาน การให้ฝ่ายปกครองมีส่วนร่วมติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนี

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : 11 ก.ค. 2558

Page :

14

No :

# “พระองค์ภาฯ” ปาฐกถาเวทีอาเซียน เข้าถึงความยุติธรรมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน



โดยทรงเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงของงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม โดยมีใจความสำคัญสรุปว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากซึ่งการเข้าถึงความยุติธรรมของคนทุกคน ตลอดจนการสร้างสถาบันด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งรวมถึงตำรวจ ศาล และเรือนจำที่ครอบคลุมและมีตราประทับคดีชอบ ทลัทธิการดังกล่าวนี้ถูกบรรจุไว้ในเป้าหมายที่ 16 ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ”

ส่วนเรื่องการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิรูประบบเรือนจำให้ตอบสนองต่อกลุ่มเปราะบางนั้น

“การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากซึ่งการเข้าถึงความยุติธรรมของคนทุกคน”

เป็นวาระศตวรรษแห่งพระคำรัสของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ (Thailand Institute of Justice) ระหว่างที่ทรงมีปาฐกถาพิเศษในการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 1 หรือ ACCPC (The 1st ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice) เมื่อวานนี้ ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

การประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้ TIJ เป็นเจ้าภาพ จากการผลักดันของ TIJ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในความร่วมมือทางกฎหมาย การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ, ส่งเสริมการดำเนินตามด้านความยุติธรรมทางอาญาอย่างบูรณาการ และสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่อาเซียนมีเวทีสำหรับถกแถลง, แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมมือกันพัฒนาประเด็นเหล่านี้ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติการ โดย TIJ เป็นผู้ริเริ่ม ซึ่งจะส่งผลอย่างสูงต่อความแข็งแกร่งในการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เพราะประเด็นการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาเป็นความอ่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจ และปัญหาเชิงสังคมวัฒนธรรม



ซึ่งก็คือสามเสาหลักของการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนั่นเอง

และ “วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามทิศทางของสหประชาชาติ ก็มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม ซึ่งจะช่วยลดความขัดแย้งและย้อนกลับมัลลคดีอาชญากรรม อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ด้วย

ประเด็นนี้เป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีปาฐกถาด้วย

หัวข้อหลักในการประชุม ACCPC คือ “การยกระดับมาตรการป้องกันอาชญากรรมและลดการันยุติธรรมทางอาญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมอาเซียน” โดยมีภารกิจปรายย่อย 3 หัวข้อ ได้แก่ มาตรการรองรับภัยคุกคามใหม่ด้านการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและค้าไม้ผิดกฎหมายในภูมิภาค, ยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเมือง และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิรูประบบเรือนจำให้ตอบสนองต่อกลุ่มเปราะบางได้ดีขึ้น

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีปาฐกถาพิเศษในการอภิปรายหัวข้อที่ 3

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีปาฐกถาสรุปว่า “ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคประสบกับปัญหาผู้ต้องขังล้านเรือนจำ ขณะที่ผู้ต้องขังบางประเภทที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและมีความเปราะบางกว่าผู้ต้องขังกลุ่มอื่น เช่น ผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็ก เยาวชน และผู้ต้องขังหญิง ดังนั้นความต้องการพิเศษของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ควรได้รับการตระหนักมากขึ้น”

สำหรับการประชุม ACCPC มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในประเทศอาเซียน ผู้แทนจากองค์กรอาเซียนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเยาวชนจากทั้งในและนอกอาเซียน ตลอดจนผู้แทนสถาบันในเครือข่ายสหประชาชาติด้านอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา หรือ CMI กว่า 200 คน

นับเป็นครั้งแรกที่องค์กร CMI ทั้ง 18 องค์กรจากทั่วโลก รวมทั้ง TIJ จัดประชุมกันในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ง TIJ ในฐานะสมาชิกน้องใหม่ ได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม